



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า B11 มูลค่าข่าว 129,129.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กสอ.พณิชยการ.จัดโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโอท็อป

โพสทูเดย์ - กสอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปก้าวสู่สังคมดิจิทัล เพิ่มมูลค่า นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP DSDP) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น กสอ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย ทั้งนี้ กสอ.คาดหวังว่าเทคโนโลยี

ที่ก้าวหน้าจะช่วยยกระดับธุรกิจทั้งในระดับโอท็อปและเอสเอ็มอีให้มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีขึ้น ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปก้าวสู่สังคมดิจิทัลแล้วกว่า 1,000 ราย สามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ มียอดขายรวมกว่า 40 ล้านบาท ผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ตั้งเป้ามีผู้เข้ารับการอบรมทั่วประเทศ 310 ราย สำหรับผู้ประกอบการโอท็อปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบการโอท็อปไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ดาว ที่ดำเนินกิจการในสาขา

ต่างๆ ประกอบด้วย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร-เครื่องดื่ม และท่องเที่ยวระดับคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนธุรกิจ ■



ร่วมมือ : กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP to Digital Society Development Projects : OTO DSDP) เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต